

ชื่อวิชา : การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อหัวเรื่อง : ทิศนคติของผู้ถูกขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ชื่อผู้จัดทำ : ร้อยตำรวจเอก ทรงกริช ออนตะไคร้ รหัส 9061 991 38

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สินธุ์ สโรบล

ปีการศึกษา : 2539

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบัน และที่ผ่านมาในทัศนคติของ ผู้ถูกขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายให้อำนาจไว้หรือไม่ ตลอดจนศึกษาถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในแต่ละชั้นยศต่อผู้กระทำความผิดกฎหมายนั้น มีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย นั้น ในทัศนคติของผู้ถูกขังต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการอย่างไร เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันนั้น มีการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนอยู่หรือไม่ เพียงใด

วิธีการศึกษา ผู้ทำวิจัย ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตำราทางวิชาการเกี่ยวกับทัศนคติของบุคคล ประกอบกับ ค้นคว้าจากกฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาภาคสนาม โดยออกแบบสอบถามถึงทัศนคติของผู้ที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนำข้อมูล หรือผลที่ได้รับมาวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๒. การปฏิบัติตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในแต่ละชั้นยศต่อผู้กระทำผิดกฎหมายมีความแตกต่างกัน โดยในชั้นยศจ่าสิบตำรวจ - นายดาบตำรวจ มีการปฏิบัติเกินขอบเขตกฎหมายมากที่สุด

๓. วิธีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติโดยใช้ความรุนแรงต่อผู้กระทำผิดในเพศหญิง น้อยกว่าการใช้วิธีจับกุมต่อผู้กระทำผิดที่เป็นเพศชาย ซึ่งมีการใช้ความรุนแรงไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์

๔. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ไม่มีความแตกต่างกัน โดยพบว่าทั้งในอดีตและปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปฏิบัติเกินขอบเขตกฎหมายให้อำนาจไว้

ดังนั้น จึงควรที่จะมีการศึกษาถึงทัศนคติในด้านของผู้เสียหาย และในด้านของทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง เพื่อจะได้ทราบว่า การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านต่อผู้เสียหายนั้น มีข้อบกพร่อง หรือข้อดีด้านไหนบ้าง ตลอดจนเพื่อจะได้ทราบว่า เพราะเหตุใดเจ้าหน้าที่ตำรวจในปัจจุบันถึงมีพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎหมายเช่นนั้น เพื่อเป็นข้อมูลหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงงานในหน้าที่ของตำรวจให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องต่อไป